

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 และมีสำนักงานใหญ่ จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ มีสถานประกอบการ (โรงงาน) ตั้งอยู่เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัท จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทและได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” เป็น “บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า กราไฟต์โมลด์ ผงเชื่อมสายล่อฟ้าและสายดิน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ (ถือหุ้นร้อยละ 54.86)

2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นบริษัทใหญ่ และงบการเงินบริษัทย่อยซึ่ง บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมอย่างเป็นสาระสำคัญในบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกบริษัทและบริษัทย่อย รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) มีดังนี้

บริษัทย่อย	ประเทศ	สัดส่วนการลงทุน (%)	ประเภทธุรกิจ
		2565	2564
บริษัท คัมเวล - นาวแคสท์ จำกัด	ไทย	100	100

ให้เช่นสาส์นญาณแจ้งข้อมูลฟ้าผ่า

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน (ต่อ)

การสูญเสียความควบคุม

เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทค้ารายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้น ออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

- ข) กลุ่มบริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือกลุ่มบริษัทย่อยได้ หากกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

- 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม (ถ้ามี) ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

3. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)**

ข. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามมาตรฐานบัญชีที่ฝ่ายบริหารพิจารณาเบื้องต้นว่ามีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ประมวลการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้น มีรายการใดบ้างที่ต้องนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณที่สร้างภาระ

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการดำเนินการและพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อ ไปนี้ได้อธิบายโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินในรอบระยะเวลาที่รายงาน

4.1 **การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

การขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างในในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต และรายได้จะรับรู้ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

การให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้จากสัญญาโครงการก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาโครงการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติภาระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ก่อสร้าง โดยใช้วิธีบัญชีนำเข้าในการวัดขึ้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา

เมื่อมูลค่าและความสำเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น บันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณวิจิตรกุล)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.2 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่คิดภาระค้ำประกัน และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงหรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโซหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติคำนวณโดยการใช้อนุพัทธ์มาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง และทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทใหญ่มีอำนาจควบคุมจนถึงวันที่บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัท ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัทในการจัดทำงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

4. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)**

4.6 **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

การรับรู้และการวัดมูลค่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่
กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การ
ขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก
การจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ใน
กำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	20 - 30 ปี
ระบบสาธารณูปโภค	10 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5 - 10 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุก
สิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณวิจิตรกุล)

4. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)**

4.7 **สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่กลุ่มบริษัทซื้อและมียุทธการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบกับแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 5 ปี
สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

4.8 **การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน**

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

4.9.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดินและอาคาร	1 - 15 ปี
อุปกรณ์	1 - 5 ปี
ยานพาหนะ	1 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.9 สัญญาเช่า (ต่อ)

4.9.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า (ต่อ)

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.9.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

4. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)**

4.10 **ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน**

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน โดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุร วุฒิ วรรชิตวินิจกุล)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.11 ประมวลการหนี้สิน

ประมวลการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมวลการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

4.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

4.12.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระ โดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ

4.12.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.12.2.1) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น กลุ่มบริษัทมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.12.2.2) กลุ่มบริษัท รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

4.12.2.3) กลุ่มบริษัท จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

4.12.2.4) กลุ่มบริษัท จะรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นกรณีที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการในส่วนของผู้อื้อหนี้ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้อื้อหนี้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

4. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)**

4.13 **รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะผ่านทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.14 **ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน**

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการผู้จัดการ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

4.15 **เครื่องมือทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

4. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)**

4.15 **เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)**

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่รับรู้อย่างแรก กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เป็นรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ การเลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้ หากตราสารทุนเป็นการถือไว้เพื่อค้าหรือหากเป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจ

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้อย่างแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินใน งบกำไรขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กูยรายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณวิจิตรกุล)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.15 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัท กำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผู้ประเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

ผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอหากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา ผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน กลุ่มบริษัท ได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัท รับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลืออื่น โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเพื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

4. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)**

4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ก้ำยเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัท จะรับรู้สินทรัพย์ก้ำยเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักก้ำยเงินและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ก้ำยเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราสมณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	205,000.00	205,000.00	200,000.00	200,000.00
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	16,847,850.57	24,650,680.78	16,418,692.51	24,302,788.06
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	9,184,531.05	5,450,486.11	9,184,531.03	5,450,486.09
รวม	26,237,381.62	30,306,166.89	25,803,223.54	29,953,274.15

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(หน่วย: บาท)			
ลูกหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,970.61	5,179,829.98	8,970.61	5,179,829.98
กิจการอื่น ๆ	157,695,790.05	135,552,944.30	157,695,790.05	135,552,944.30
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,381,727.80)	(7,219,228.18)	(11,381,727.80)	(7,219,228.18)
รวมลูกหนี้การค้า	146,323,032.86	133,513,546.10	146,323,032.86	133,513,546.10
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,709.89	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,967,995.31	11,987,206.33	4,967,995.31	11,987,206.33
อื่นๆ	7,025,750.17	3,117,683.00	6,535,917.81	2,736,209.29
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(156,942.80)	(156,942.80)	(156,942.80)	(156,942.80)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	11,836,802.68	14,947,946.53	11,348,680.21	14,566,472.82
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	158,159,835.54	148,461,492.63	157,671,713.07	148,080,018.92

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(หน่วย: บาท)			
ลูกหนี้ยังไม่ครบกำหนดชำระ	79,004,753.45	71,331,601.33	79,004,753.45	71,331,601.33
ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ				
- น้อยกว่า 3 เดือน	65,560,638.35	59,034,750.67	65,560,638.35	59,034,750.67
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	957,283.40	2,870,624.03	957,283.40	2,870,624.03
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	5,764,748.59	2,077,961.40	5,764,748.59	2,077,961.40
- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	6,417,336.87	5,417,836.85	6,417,336.87	5,417,836.85
	157,704,760.66	140,732,774.28	157,704,760.66	140,732,774.28
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,381,727.80)	(7,219,228.18)	(11,381,727.80)	(7,219,228.18)
รวมลูกหนี้การค้า	146,323,032.86	133,513,546.10	146,323,032.86	133,513,546.10

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ธรรมชิตวินิจกุล)

7. สินค้ำคงเหลือ

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
วัตถุดิบ	71,585,488.86	63,100,852.73	71,585,488.86	63,100,852.73
สินค้ำสำเร็จรูป	115,747,349.17	88,778,893.30	115,830,179.83	88,880,927.51
สินค้ำกึ่งสำเร็จรูป	57,404,744.49	39,920,498.81	57,404,744.49	39,920,498.81
สินค้ำระหว่างทาง	1,984,272.53	2,848,331.23	1,984,272.53	2,848,331.23
	246,721,855.05	194,648,576.07	246,804,685.71	194,750,610.28
หัก ค้ำเพื่อการปรับลดมูลค่า	(12,015,585.49)	(13,780,856.27)	(12,015,585.49)	(13,780,856.27)
รวม	234,706,269.56	180,867,719.80	234,789,100.22	180,969,754.01

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุร วุฒิ ธรรมชิตวินิจกุล)

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
หน่วยลงทุนกองทุนเปิด K-CASH	20,204,359.18	25,153,392.92
รวม	20,204,359.18	25,153,392.92

การวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นแสดงดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หน่วยลงทุน	19,597,122.69	19,597,122.69	24,597,122.69	24,597,122.69
<u>บวก</u> การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	-	607,236.49	-	556,270.23
รวม	19,597,122.69	20,204,359.18	24,597,122.69	25,153,392.92

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นมีดังนี้

	(หน่วย: บาท)
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	25,153,392.92
ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี	50,000,000.00
ขายหน่วยลงทุนระหว่างปี	(55,000,000.00)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	50,966.26
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	20,204,359.18

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 โดย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

	ทุนจดทะเบียนที่ชำระ		อัตราส่วนการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	(หน่วย : บาท)		ร้อยละ		เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		เงินปันผลรับระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	5,000,000.00	5,000,000.00	100	100	102,148,413.90	102,148,413.90	-	-
หัก ผลต่างจากการปรับโครงสร้าง					(102,148,413.90)	(102,148,413.90)	-	-
รวม					-	-	-	-

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม								รวม
	ที่ดิน และส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	อาคารระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	43,773,488.00	91,007,571.97	15,165,490.29	71,462,697.69	14,549,161.80	7,666,192.83	890,768.31	12,233,200.00	256,748,570.89
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,339,252.34	-	-	1,339,252.34
เพิ่มขึ้น	53,570,600.00	-	119,300.00	8,841,245.06	3,833,923.84	-	4,982,365.19	54,758,289.07	126,105,723.16
ลดลง	-	-	-	-	-	(1,309,144.23)	-	-	(1,309,144.23)
รับเข้า/(โอนออก)	-	37,209,418.40	5,377,312.68	11,831,086.99	-	-	(4,127,012.61)	(50,290,805.46)	-
ตัดจำหน่าย	-	(3,326,680.38)	-	(8,389,949.00)	(1,987,762.40)	-	(114,275.89)	-	(13,818,667.67)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564									
และ 1 มกราคม 2565	97,344,088.00	124,890,309.99	20,662,102.97	83,745,080.74	16,395,323.24	7,696,300.94	1,631,845.00	16,700,683.61	369,065,734.49
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,204,672.90	-	-	1,204,672.90
เพิ่มขึ้น	-	2,564,641.00	548,617.00	5,896,599.69	7,716,154.56	998,000.00	14,182,166.49	160,011,969.02	191,918,147.76
ลดลง	-	-	-	(3,119,927.41)	(224,618.00)	(1,177,570.09)	-	-	(4,522,115.50)
รับเข้า/(โอนออก)	-	451,380.00	15,602,977.04	3,853,128.57	452,380.95	-	(4,501,309.52)	(15,858,557.04)	-
ตัดจำหน่าย	-	(278,855.45)	-	(427,366.82)	(588,724.69)	-	(1,114.02)	-	(1,296,060.98)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	97,344,088.00	127,627,475.54	36,813,697.01	89,947,514.77	23,750,516.06	8,721,403.75	11,311,587.95	160,854,095.59	556,370,378.67

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	อาคารและ	ระบบ	เครื่องจักร	เครื่องใช้	ยานพาหนะ	เครื่องจักรและ	อาคารระหว่าง	รวม
	และส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง	สาธารณูปโภค	และอุปกรณ์	สำนักงาน		อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	ก่อสร้าง	
ค่าเสื่อมราคา									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	16,034,890.76	3,842,149.79	49,869,182.27	10,684,213.07	6,310,507.52	-	-	86,740,943.41
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,105,892.18	-	-	1,105,892.18
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,288,736.97	1,627,822.54	5,741,340.64	2,220,894.11	568,085.97	-	-	14,446,880.23
ลดลง	-	-	-	-	-	(1,309,143.23)	-	-	(1,309,143.23)
ตัดจำหน่าย	-	(947,093.31)	-	(6,483,651.29)	(1,809,054.61)	-	-	-	(9,239,799.21)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564									
และ 1 มกราคม 2565	-	19,376,534.42	5,469,972.33	49,126,871.62	11,096,052.57	6,675,342.44	-	-	91,744,773.38
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,204,671.90	-	-	1,204,671.90
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,934,275.22	2,439,322.85	6,398,165.95	2,510,055.49	545,797.05	-	-	16,827,616.56
ลดลง	-	-	-	(1,551,704.20)	(224,614.00)	(1,177,569.09)	-	-	(2,953,887.29)
ตัดจำหน่าย	-	(99,089.19)	-	(342,132.45)	(584,372.37)	-	-	-	(1,025,594.01)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	24,211,720.45	7,909,295.18	53,631,200.92	12,797,121.69	7,248,242.30	-	-	105,797,580.54
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	97,344,088.00	105,513,775.57	15,192,130.64	34,618,209.12	5,299,270.67	1,020,958.50	1,631,845.00	16,700,683.61	277,320,961.11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	97,344,088.00	103,415,755.09	28,904,401.83	36,316,313.85	10,953,394.37	1,473,161.45	11,311,587.95	160,854,095.59	450,572,798.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ในราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 48.81 ล้านบาท และ 42.25 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ ได้นำ ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ ข้อ 14, 16 และหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขายตามหมายเหตุข้อ 27.2

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน		เครื่องจักรและอุปกรณ์				อาคารระหว่างก่อสร้าง		รวม
	และส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุง	ระบบสาธารณูปโภค	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	อาคารระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	43,773,488.00	91,007,571.97	15,165,490.29	63,988,507.31	14,468,373.62	7,666,192.83	480,876.09	12,233,200.00	248,783,700.11
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,339,252.34	-	-	1,339,252.34
เพิ่มขึ้น	53,570,600.00	-	119,300.00	8,841,245.06	3,833,923.84	-	4,982,365.19	54,758,289.07	126,105,723.16
ลดลง	-	-	-	-	-	(1,309,144.23)	-	-	(1,309,144.23)
รับเข้า/(โอนออก)	-	37,209,418.40	5,377,312.68	11,421,194.77	-	-	(3,717,120.39)	(50,290,805.46)	-
ตัดจำหน่าย	-	(3,326,680.38)	-	(8,389,949.00)	(1,985,612.40)	-	(114,275.89)	-	(13,816,517.67)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564									
และ 1 มกราคม 2565	97,344,088.00	124,890,309.99	20,662,102.97	75,860,998.14	16,316,685.06	7,696,300.94	1,631,845.00	16,700,683.61	361,103,013.71
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,204,672.90	-	-	1,204,672.90
เพิ่มขึ้น	-	2,564,641.00	548,617.00	5,896,599.69	7,716,154.56	998,000.00	14,182,166.49	160,011,969.02	191,918,147.76
ลดลง	-	-	-	(3,119,927.41)	(224,618.00)	(1,177,570.09)	-	-	(4,522,115.50)
รับเข้า/(โอนออก)	-	451,380.00	15,602,977.04	3,853,128.57	452,380.95	-	(4,501,309.52)	(15,858,557.04)	-
ตัดจำหน่าย	-	(278,855.45)	-	(427,366.82)	(588,724.69)	-	(1,114.02)	-	(1,296,060.98)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	97,344,088.00	127,627,475.54	36,813,697.01	82,063,432.17	23,671,877.88	8,721,403.75	11,311,587.95	160,854,095.59	548,407,657.89

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน		เครื่องจักรและ				อาคารระหว่าง		รวม
	และส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	ก่อสร้าง	
ค่าเสื่อมราคา									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	16,034,890.76	3,842,149.79	43,157,026.91	10,641,039.42	6,310,507.52	-	-	79,985,614.40
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,105,892.18	-	-	1,105,892.18
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,288,736.97	1,627,822.54	5,396,813.34	2,205,937.33	568,085.97	-	-	14,087,396.15
ลดลง	-	-	-	-	-	(1,309,143.23)	-	-	(1,309,143.23)
ตัดจำหน่าย	-	(947,093.31)	-	(6,483,651.29)	(1,807,746.95)	-	-	-	(9,238,491.55)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564									
และ 1 มกราคม 2565	-	19,376,534.42	5,469,972.33	42,070,188.96	11,039,229.80	6,675,342.44	-	-	84,631,267.95
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,204,671.90	-	-	1,204,671.90
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,934,275.22	2,439,322.85	6,053,594.82	2,502,323.89	545,797.05	-	-	16,475,313.83
ลดลง	-	-	-	(1,551,704.20)	(224,614.00)	(1,177,569.09)	-	-	(2,953,887.29)
ตัดจำหน่าย	-	(99,089.19)	-	(342,132.45)	(584,372.37)	-	-	-	(1,025,594.01)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	24,211,720.45	7,909,295.18	46,229,947.13	12,732,567.32	7,248,242.30	-	-	98,331,772.38
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	97,344,088.00	105,513,775.57	15,192,130.64	33,790,809.18	5,277,455.26	1,020,958.50	1,631,845.00	16,700,683.61	276,471,745.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	97,344,088.00	103,415,755.09	28,904,401.83	35,833,485.04	10,939,310.56	1,473,161.45	11,311,587.95	160,854,095.59	450,075,885.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ในราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 42.61 ล้านบาท และ 36.06 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ ได้นำ ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ ข้อ 14, 16 และหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขายตามหมายเหตุข้อ 27.2

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดินและอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	20,742,315.73	2,537,521.50	23,279,837.23
โอนออกไปเป็น ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์	-	(1,204,672.90)	(1,204,672.90)
เพิ่มขึ้น	-	450,000.00	450,000.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	20,742,315.73	1,782,848.60	22,525,164.33
ค่าเสื่อมราคา			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,673,992.75	1,741,729.78	8,415,722.53
โอนออกไปเป็น ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์	-	(1,204,671.90)	(1,204,671.90)
เพิ่มขึ้น	3,199,368.96	428,530.85	3,627,899.81
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,873,361.71	965,588.73	10,838,950.44
มูลค่าสุทธิ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	14,068,322.98	795,791.72	14,864,114.70
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	10,868,954.02	817,259.87	11,686,213.89

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรภูมิ วรรณชิตวินิจกุล)

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดินและอาคาร	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	20,742,315.73	12,530,995.54	2,537,521.50	35,810,832.77
โอนออกไปเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-	(1,204,672.90)	(1,204,672.90)
เพิ่มขึ้น	-	-	450,000.00	450,000.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	20,742,315.73	12,530,995.54	1,782,848.60	35,056,159.87
ค่าเสื่อมราคา				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,673,992.75	5,470,153.02	1,741,729.78	13,885,875.55
โอนออกไปเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-	(1,204,671.90)	(1,204,671.90)
เพิ่มขึ้น	3,199,368.96	3,258,850.32	428,530.85	6,886,750.13
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,873,361.71	8,729,003.34	965,588.73	19,567,953.78
มูลค่าสุทธิ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	14,068,322.98	7,060,842.52	795,791.72	21,924,957.22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	10,868,954.02	3,801,992.20	817,259.87	15,488,206.09

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายการเปลี่ยนแปลงของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	10,405,130.00	10,185,130.00
เพิ่มขึ้น	1,800,120.22	1,800,120.22
ตัดจำหน่าย	(1,743,340.00)	(1,743,340.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	10,461,910.22	10,241,910.22
เพิ่มขึ้น	1,547,084.00	1,547,084.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	12,008,994.22	11,788,994.22
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	8,378,736.74	8,289,367.08
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,433,723.54	1,413,724.42
ตัดจำหน่าย	(1,666,040.22)	(1,666,040.22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	8,146,420.06	8,037,051.28
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,280,128.39	1,260,128.59
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,426,548.45	9,297,179.87
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,315,490.16	2,204,858.94
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,582,445.77	2,491,814.35

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

13. สินทรัพย์/หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี

การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์/หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	บันทึกเป็นรายจ่าย / (รายได้) ใน		
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(หมายเหตุ 22)		
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	1,475,234.20	832,499.92	-	2,307,734.12
สินค้าคงเหลือ (ค่าเพื่อการปรับลดมูลค่า)	2,756,171.26	(353,054.15)	-	2,403,117.11
สินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า	509,780.49	(28,906.25)	-	480,874.24
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	3,061,381.80	302,431.31	(359,271.27)	3,004,541.84
ผลขาดทุนสะสมยกไป	983,516.33	(572,750.92)	-	410,765.41
รวม	8,786,084.08	180,219.91	(359,271.27)	8,607,032.72

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	บันทึกเป็นรายจ่าย / (รายได้) ใน		
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(หมายเหตุ 22)		
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	918,026.83	557,207.37	-	1,475,234.20
สินค้าคงเหลือ (ค่าเพื่อการปรับลดมูลค่า)	3,483,649.45	(727,478.19)	-	2,756,171.26
สินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า	474,580.19	35,200.30	-	509,780.49
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	2,990,350.00	(282,659.40)	353,691.20	3,061,381.80
ผลขาดทุนสะสมยกไป	-	983,516.33	-	983,516.33
รวม	7,866,606.47	565,786.41	353,691.20	8,786,084.08
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(302,215.13)	302,215.13	-	-
รวม	(302,215.13)	302,215.13	-	-
รวม	7,564,391.34	868,001.54	353,691.20	8,786,084.08

ลงชื่อ กรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

13. สินทรัพย์/หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี (ต่อ)

การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์/หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	บันทึกเป็นรายจ่าย / (รายได้) ใน			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
	(หมายเหตุ 22)			
สินทรัพย์ภายในที่ได้รับการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	1,475,234.20	832,499.92	-	2,307,734.12
สินค้าคงเหลือ (ค่าเพื่อการปรับลดมูลค่า)	2,756,171.26	(353,054.15)	-	2,403,117.11
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	509,780.49	(28,906.25)	-	480,874.24
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,061,381.80	302,431.31	(359,271.27)	3,004,541.84
รวม	7,802,567.75	752,970.83	(359,271.27)	8,196,267.31

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	บันทึกเป็นรายจ่าย / (รายได้) ใน			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
	(หมายเหตุ 22)			
สินทรัพย์ภายในที่ได้รับการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	918,026.83	557,207.37	-	1,475,234.20
สินค้าคงเหลือ (ค่าเพื่อการปรับลดมูลค่า)	3,483,649.45	(727,478.19)	-	2,756,171.26
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	474,580.19	35,200.30	-	509,780.49
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,990,350.00	(282,659.40)	353,691.20	3,061,381.80
รวม	7,866,606.47	(417,729.92)	353,691.20	7,802,567.75
หนี้สินภายในที่ได้รับการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(302,215.13)	302,215.13	-	-
รวม	(302,215.13)	302,215.13	-	-
รวม	7,564,391.34	(115,514.79)	353,691.20	7,802,567.75

ลงชื่อ กรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
เงินเบิกเกินบัญชี	19,122,689.26	-
รวม	19,122,689.26	-

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตามหมายเหตุ 10

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	898,720.76	509,735.06	1,219,720.76	830,735.06
กิจการอื่น ๆ	15,417,142.13	15,837,526.59	15,417,142.13	15,837,526.59
รวมเจ้าหนี้การค้า	16,315,862.89	16,347,261.65	16,636,862.89	16,668,261.65
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	904,474.75	2,091,512.90	989,431.52	2,103,471.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,912,311.33	4,173,482.27	5,831,006.33	4,090,829.27
ค่าก่อสร้างอาคารค้างจ่าย	31,584,350.75	-	31,584,350.75	-
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	1,988,150.77	4,305,794.22	1,966,755.99	4,305,794.22
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นๆ	31,779,154.10	17,022,142.18	31,777,874.38	16,999,412.27
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	72,168,441.70	27,592,931.57	72,149,418.97	27,499,506.99
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	88,484,304.59	43,940,193.22	88,786,281.86	44,167,768.64

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ธนาคาร แห่งที่	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	เงื่อนไขการจ่ายชำระ เงิน	อัตราดอกเบี้ย	(หน่วย:บาท)	
				งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
				2565	2564
1	67	กำหนดชำระ 84 งวด งวดที่ 1-6 ชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย งวดที่ 7-84 ชำระงวดละ 1.07 ล้านบาท งวดสุดท้ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ	MLR – 1.00-2.00%	23,142,613.08	35,003,624.92
1	35	กำหนดชำระ 96 งวด งวดที่ 1-12 ชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย งวดที่ 13-96 ชำระงวดละ 0.51 ล้านบาท งวดสุดท้ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ	MLR – 1.50-2.00%	32,516,207.38	13,000,000.00
1	20	จ่ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละ 0.23 ล้านบาท โดยเดือนที่ 1-6 ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และเริ่มชำระเดือนที่ 7 เป็นต้นไป มีกำหนดชำระภายใน 10 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้	อัตราดอกเบี้ยปกติ 2.00-3.25 % และ MLR -1.00%	17,663,259.61	20,000,000.00
1	136	กำหนดชำระ 96 งวด งวดที่ 1-12 ชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย งวดที่ 13-96 ชำระงวดละ 1.95 ล้านบาท งวดสุดท้ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ	MLR – 1.50-2.00%	85,000,000.00	-
1	18	กำหนดชำระ 84 งวด จ่ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละ 0.25 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่เบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรกเป็นต้นไป	MLR – 1.50-2.00%	16,585,018.52	-
2	9	เงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ มีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 5 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้และกำหนดชำระดอกเบี้ยวันทำการสุดท้ายของธนาคารในแต่ละเดือน	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ต่อปี 2.00-7.00 %	9,000,000.00	9,000,000.00
3	15	กำหนดชำระ 60 งวด งวดที่ 1-6 ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย งวดที่ 7-12 ชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย งวดที่ 13-60 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยชำระส่วนเงินต้นงวดละ 0.31 ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ต่อปี 2.00-3.875 %	14,687,500.00	15,000,000.00

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)

ธนาคาร แห่งที่	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	เงื่อนไขการจ่ายชำระ	อัตราดอกเบี้ย	(หน่วย:บาท)	
				งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
				2565	2564
3	19	กำหนดชำระ 60 งวด งวดที่ 1-6 ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย งวดที่ 7-12 ชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย งวดที่ 13-60 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยชำระส่วนเงินต้นงวดละ 0.40 ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 2.00-3.875 %	19,000,000.00	-
รวม				217,594,598.59	92,003,624.92
หัก			เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(41,670,533.74)	(17,067,325.46)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ				175,924,064.85	74,936,299.46

เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งที่ 1 ค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและค้ำประกันโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งที่ 2 ค้ำประกันโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งที่ 3 ค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการ และค้ำประกันโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	16,790,000.58	24,229,080.83
เพิ่มขึ้น	436,114.08	436,114.08
ลดลงระหว่างงวด	(3,688,008.97)	(7,036,575.73)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	13,538,105.69	17,628,619.18
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	(3,722,010.25)	(7,215,696.23)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	9,816,095.44	10,412,922.95

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาเช่า มีดังนี้		
ภายใน 1 ปี	4,430,597.92	4,575,654.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	8,673,856.68	11,532,064.00
เกิน 5 ปี	2,560,000.00	3,670,000.00
รวม	15,664,454.60	19,777,718.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า	(2,126,348.91)	(2,987,717.42)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	13,538,105.69	16,790,000.58

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาเช่า มีดังนี้		
ภายใน 1 ปี	8,030,597.92	8,175,654.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	9,273,856.68	15,732,064.00
เกิน 5 ปี	2,560,000.00	3,670,000.00
รวม	19,864,454.60	27,577,718.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า	(2,235,835.42)	(3,348,637.17)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	17,628,619.18	24,229,080.83

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าเงินทุนสำหรับยานพาหนะ 3 คัน ครอบคลุมชำระ เดือน พฤษภาคม 2566 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

18. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน	2,088,065.29	1,928,259.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	396,491.23	242,494.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,484,556.52	2,170,753.00
<u>การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน</u>		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	15,306,909.00	14,951,750.00
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน	2,088,065.29	1,928,259.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	396,491.23	242,494.00
หัก ผลประโยชน์โครงการจ่าย	(972,400.00)	(3,584,050.00)
ผล(กำไร)/ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	(1,796,356.34)	1,768,456.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	15,022,709.18	15,306,909.00
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(198,466.34)	(620,083.75)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	14,824,242.84	14,686,825.25

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

18. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
การเกษียณอายุ	60 ปี	60 ปี
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.52 – 3.15	ร้อยละ 1.77 – 2.38
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน	ร้อยละ 3.86	ร้อยละ 5.12
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 0 – 24	ร้อยละ 0 – 22
อัตรามรณะ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน		
อัตราคิดลด	(1,072,793.00)	(1,355,833.00)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	(1,619,178.00)	130,387.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	952,979.66	1,121,074.00
การปรับปรุงประสิทธิภาพ	(57,365.00)	1,872,828.00
รวม	(1,796,356.34)	1,768,456.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	อัตราการ เปลี่ยนแปลง	2565	
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เพิ่ม	ลด
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.5	(641,884.00)	685,526.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 0.5	614,445.00	(580,507.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 0.5	(499,915.00)	539,453.00

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

18. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	อัตราการเปลี่ยนแปลง	2564	
		เพิ่ม	ลด
อัตรากิลด	ร้อยละ 0.5	(707,410.00)	758,101.00
อัตรากำขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 0.5	675,663.00	(636,868.00)
อัตรากำหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 0.5	(534,254.00)	579,204.00

แม้ว่าการวิเคราะห์หนี้สินไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

19. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กลุ่มบริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 2.80 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

20. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คือกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนเดียว คือ ประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า กราฟไฟต์โมดูล ผงเชื่อมสายล่อฟ้าและสายดิน ซึ่งสินค้าไม่มีความแตกต่างกันในด้านการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานทางภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้กำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า คือ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนั้น รายได้ กำไร จึงจำแนกตามส่วนงานตามภูมิศาสตร์ แต่สินทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจตามที่กล่าวไว้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

20. ส่วนงานดำเนินงาน(ต่อ)

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม					
	ส่วนงานในประเทศ		ส่วนงานต่างประเทศ		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขาย	448,835,623.69	360,848,209.89	80,403,889.95	71,316,044.26	529,239,513.64	432,164,254.15
รายได้จากการให้บริการ	25,892,395.40	32,823,896.49	2,549,841.69	580,130.90	28,442,237.09	33,404,027.39
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(289,363,442.15)	(219,443,100.70)	(50,021,114.06)	(46,179,127.48)	(339,384,556.21)	(265,622,228.18)
กำไรขั้นต้น	185,364,576.94	174,229,005.68	32,932,617.58	25,717,047.68	218,297,194.52	199,946,053.36
รายได้ดอกเบี้ย					48,110.45	72,528.86
รายได้อื่น					4,102,481.65	5,662,974.93
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(36,404,916.02)	(27,732,652.95)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(105,829,042.31)	(105,396,576.32)
ต้นทุนทางการเงิน					(4,452,509.27)	(3,485,197.83)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					75,761,319.02	69,067,130.05
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(13,950,623.55)	(11,364,648.12)
กำไรสำหรับปี					61,810,695.47	57,702,481.93
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					1,437,085.07	(1,414,764.80)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					63,247,780.54	56,287,717.13

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ธรรมชิตวินิจกุล)

20. ส่วนงานดำเนินงาน(ต่อ)

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนงานในประเทศ		ส่วนงานต่างประเทศ		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขาย	448,835,623.69	360,848,209.89	80,403,889.95	71,316,044.26	529,239,513.64	432,164,254.15
รายได้จากการให้บริการ	25,892,395.40	32,823,896.49	2,549,841.69	580,130.90	28,442,237.09	33,404,027.39
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(292,381,881.66)	(222,530,417.27)	(50,021,114.06)	(46,179,127.48)	(342,402,995.72)	(268,709,544.75)
กำไรขั้นต้น	182,346,137.43	171,141,689.11	32,932,617.58	25,717,047.68	215,278,755.01	196,858,736.79
รายได้ดอกเบี้ย					187,109.72	322,714.24
รายได้อื่น					4,102,478.57	5,658,412.46
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(36,404,916.02)	(27,732,652.95)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(105,280,376.90)	(104,903,936.91)
ต้นทุนทางการเงิน					(4,703,942.51)	(3,875,369.71)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					73,179,107.87	66,327,903.92
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(13,377,872.63)	(12,348,164.45)
กำไรสำหรับปี					59,801,235.24	53,979,739.47
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					1,437,085.07	(1,414,764.80)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					61,238,320.31	52,564,974.67

ลูกั้รายใหญ่ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากลูกั้รายใหญ่สองราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 143.53 ล้านบาท (ปี 2564 มีรายได้จากลูกั้รายใหญ่รายหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 81.28 ล้านบาท)

จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ธรรมชิตวินิจกุล)

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
(หน่วย: บาท)				
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(53,838,549.76)	(10,842,790.87)	(53,819,346.21)	(11,009,266.57)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	229,306,473.86	146,597,612.54	229,306,473.86	146,597,612.54
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	38,313,373.71	38,313,519.33	38,313,373.71	38,314,319.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,453,609.22	10,182,881.43	11,109,038.09	8,884,105.96
ค่าสาธารณูปโภค	4,597,650.29	3,414,651.67	4,597,650.29	3,414,651.67
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	25,342,521.99	19,973,359.87	25,342,521.99	19,973,359.87
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	63,924,379.93	70,804,773.03	63,924,379.93	70,804,773.03
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,064,136.50	7,288,927.79	7,036,405.10	7,253,971.89

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	14,130,843.46	12,232,649.66	14,130,843.46	12,232,649.66
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(180,219.91)	(868,001.54)	(752,970.83)	115,514.79
รวม	<u>13,950,623.55</u>	<u>11,364,648.12</u>	<u>13,377,872.63</u>	<u>12,348,164.45</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	75,761,319.02	69,067,130.05	73,179,107.87	66,327,903.92
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	15,152,263.80	13,813,426.01	14,635,821.57	13,265,580.78
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
ผลกระทบจากการลดหย่อนภาษีเงินได้ภายใต้				
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน	(1,458,588.76)	(1,760,154.58)	(1,458,588.76)	(1,760,154.58)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี	(272,480.81)	14,322.33	(272,480.81)	14,322.33
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	522,240.64	1,081,511.04	522,240.64	1,081,511.04
อื่นๆ	7,188.68	(1,784,456.68)	(49,120.01)	(253,095.12)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	<u>13,950,623.55</u>	<u>11,364,648.12</u>	<u>13,377,872.63</u>	<u>12,348,164.45</u>
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	ร้อยละ 18.41	ร้อยละ 16.45	ร้อยละ 18.28	ร้อยละ 18.62

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

23. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรสำหรับปี	61,810,695.47	57,702,481.93	59,801,235.24	53,979,739.47
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	430,000,000	430,000,000	430,000,000	430,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.14	0.13	0.14	0.13

24. เงินปันผลจ่าย

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จากจำนวนหุ้น 430 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 25.80 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จากจำนวนหุ้น 430 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.70 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ

ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณวิจิตรกุล)

25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายราคา
บริษัท คัมเวล-นาวแคสต์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา - สิทธิในการใช้สินทรัพย์ รายได้ค่าบริการอื่นๆ เงินให้กู้ยืม/ดอกเบี้ยรับ	ราคาตามที่กำหนดในสัญญาเช่า เดือนละ 300,000 บาท ตามวิธีเส้นตรง ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามที่ระบุในสัญญา จำนวน 8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 - MLR-2 ต่อปี
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา - สิทธิในการใช้สินทรัพย์	ราคาตามที่กำหนดในสัญญาเช่า เดือนละ 215,000 บาท ตามวิธีเส้นตรง
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	กรรมการเป็นญาติสนิท	ซื้อ/ขายสินค้า ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ราคาตามที่กำหนดในสัญญาเช่า เดือนละ 12,500 บาท
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		ค่าเสื่อมราคา - สิทธิในการใช้สินทรัพย์	ตามวิธีเส้นตรง

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
งบแสดงฐานะการเงิน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้การค้า				
บริษัท 149 เอ็นจีเนียริง จำกัด	8,970.61	5,179,829.98	8,970.61	5,179,829.98
รวม	8,970.61	5,179,829.98	8,970.61	5,179,829.98
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	1,709.89	-
รวม	-	-	1,709.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	2,587,474.76	5,350,185.38
รวม	-	-	2,587,474.76	5,350,185.38
สินทรัพย์สิทธิการใช้				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	3,801,992.20	7,060,842.50
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	4,344,677.12	6,517,015.64	4,344,677.12	6,517,015.64
รวม	4,344,677.12	6,517,015.64	8,146,669.32	13,577,858.14
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	321,000.00	321,000.00
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	509,133.76	502,245.06	509,133.76	502,245.06
บริษัท 149 เอ็นจีเนียริง จำกัด	389,587.00	7,490.00	389,587.00	7,490.00
รวม	898,720.76	509,735.06	1,219,720.76	830,735.06
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	84,956.77	11,958.33
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	904,474.75	2,091,512.90	904,474.75	2,091,512.90
รวม	904,474.75	2,091,512.90	989,431.52	2,103,471.23

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
งบแสดงฐานะการเงิน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสต์ จำกัด	-	-	4,090,513.49	7,439,080.22
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4,851,016.22	7,067,268.48	4,851,016.22	7,067,268.48
รวม	4,851,016.22	7,067,268.48	8,941,529.71	14,506,348.70

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ยอดยกมา	5,350,185.38	7,800,000.00
เพิ่มขึ้น	-	-
ลดลง	(2,762,710.62)	(2,449,814.62)
ยอดคงเหลือ	2,587,474.76	5,350,185.38

บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อ
 ทวงถาม อ่างอิงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 - MLR-2 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่มีสาระสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้จากการขาย				
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	357,386.75	4,852,341.23	357,386.75	4,852,341.23
รวม	357,386.75	4,852,341.23	357,386.75	4,852,341.23
รายได้บริการอื่นๆ				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	-	7,400.00
รวม	-	-	-	7,400.00
รายได้ดอกเบี้ย				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	138,999.27	250,185.38
รวม	-	-	138,999.27	250,185.38
ซื้อสินค้าและบริการ				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	84,956.77	-
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	4,656,353.60	9,152,064.26	4,656,353.60	9,152,064.26
รวม	4,656,353.60	9,152,064.26	4,741,310.37	9,152,064.26
ค่าใช้จ่ายค่าเช่า				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	3,258,850.32	3,258,850.32
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2,661,646.14	2,636,603.47	2,661,646.14	2,636,603.47
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	150,000.00	137,627.40	150,000.00	137,627.40
รวม	2,811,646.14	2,774,230.87	6,070,496.46	6,033,081.19

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ต้นทุนทางการเงิน				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	251,433.24	390,524.56
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	363,747.74	492,500.16	363,747.74	492,500.16
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	4,763.34	-	4,763.34
รวม	363,747.74	497,263.50	615,180.98	887,788.06
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,528,917.00	20,890,588.00	21,528,917.00	20,890,588.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	979,185.00	1,014,735.63	979,185.00	1,014,735.63
รวม	22,508,102.00	21,905,323.63	22,508,102.00	21,905,323.63

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการผูกพันผลประโยชน์ โครงการเกษียณอายุ และค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ

ผลประโยชน์ของกรรมการ หมายถึง ผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทตาม มาตรา 90 ของบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริหาร

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

26. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษบางประการจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีสิทธิพิเศษทางด้านภาษีโดยสังเขปของการผลิตสินค้าประเภทผงโลหะและสินค้าประเภทชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน และเพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิและ ประโยชน์ ดังนี้

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริม

รายได้จากการขายและให้บริการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม	ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	รวม
ปี 2565			
รายได้จากการขายและให้บริการ	75,117,521.43	482,564,229.30	557,681,750.73

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ำประกันจากการซื้อสินค้าต่างประเทศ จำนวน 390,435.31 USD และ 295,662.37 USD ตามลำดับ
- 27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินแอลซี ทีอาร์ และวงเงิน Forward รวม จำนวน 187 ล้านบาท และ 1 ล้าน USD (เฉพาะบริษัทฯ 185 ล้านบาท และ 1 ล้าน USD) ภาระผูกพันดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และค้ำประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นจำนวน 6.54 ล้านบาท และ 8.30 ล้านบาท ตามลำดับ ภาระผูกพันดังกล่าวค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากธนาคาร
- 27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง กับบริษัทแห่งหนึ่ง มูลค่าภาระผูกพันตามสัญญาจำนวน 173.27 ล้านบาท และคงเหลือจำนวน 13.74 ล้านบาท
- 27.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว รายละเอียด ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	226,800.00	226,800.00	-	-
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	-	12,000.00	-	-
รวม	226,800.00	238,800.00	-	-

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากกับธนาคารและลูกหนี้การค้าจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

- ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและคำนวณหาอัตราการตั้งสำรองจะขึ้นอยู่กับอายุหนี้คงค้างโดยนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

- เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิคนัดชำระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า การขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง มีดังนี้

	สกุลเงิน	งบการเงินรวมและ		(หน่วย : บาท)	
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวมและ	
		2565	2564	2565	2564
เงินฝากธนาคาร	USD	171,726.19	87,796.78	5,905,663.68	2,919,242.94
ลูกหนี้การค้า	USD	498,585.81	417,387.31	17,146,846.11	13,876,834.16
	EUR	12,000.00	-	437,400.00	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	USD	670,312.00	505,184.09	23,052,509.79	16,796,077.10
	EUR	12,000.00	-	437,400.00	-

ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของบริษัทที่ข้อยกเว้นจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทข้อยกเว้นไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี (หน่วย: บาท)
USD	+5	1,152,612.65
	-5	(1,152,612.65)
EUR	+5	21,870.00
	-5	(21,870.00)

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝากคิดภาระค้ำประกัน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	รวม		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	9,184,531.05	17,052,850.57	26,237,381.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	158,159,835.54	158,159,835.54
เงินฝากคิดภาระค้ำประกัน	-	-	-	344,522.50	-	344,522.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	20,204,359.18	20,204,359.18
รวม	-	-	-	9,529,053.55	195,417,045.29	204,946,098.84
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	19,122,689.26	-	19,122,689.26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	88,484,304.59	88,484,304.59
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,124,998.00	36,562,502.00	-	174,907,098.59	-	217,594,598.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,722,010.25	8,297,101.90	1,518,993.54	-	-	13,538,105.69
รวม	9,847,008.25	44,859,603.90	1,518,993.54	194,029,787.85	88,484,304.59	338,739,698.13

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณจิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	5,450,486.11	24,855,680.78	30,306,166.89
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	148,461,492.63	148,461,492.63
เงินฝากคิดการะค่าประกัน	-	-	-	802,472.14	380,631.66	1,183,103.80
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	25,153,392.92	25,153,392.92
รวม	-	-	-	6,252,958.25	198,851,197.99	205,104,156.24
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	43,940,193.22	43,940,193.22
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	24,000,000.00	-	68,003,624.92	-	92,003,624.92
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,674,797.81	9,814,031.77	3,301,171.00	-	-	16,790,000.58
รวม	3,674,797.81	33,814,031.77	3,301,171.00	68,003,624.92	43,940,193.22	152,733,818.72

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	9,184,531.03	16,618,692.51	25,803,223.54
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	2,587,474.76	-	2,587,474.76
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	157,671,713.07	157,671,713.07
เงินฝากคิดการะค่าประกัน	-	-	-	344,522.50	-	344,522.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	20,204,359.18	20,204,359.18
รวม	-	-	-	12,116,528.29	194,494,764.76	206,611,293.05
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน						
การเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	88,786,281.86	88,786,281.86
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,124,998.00	36,562,502.00	-	174,907,098.59	-	217,594,598.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,215,696.23	8,893,929.41	1,518,993.54	-	-	17,628,619.18
รวม	13,340,694.23	45,456,431.41	1,518,993.54	194,029,787.85	88,786,281.86	343,132,188.89

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	5,450,486.09	24,502,788.06	29,953,274.15
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,350,185.38	-	-	-	-	5,350,185.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	148,080,018.92	148,080,018.92
เงินฝากคิดภาระค่าประกัน	-	-	-	802,472.14	380,631.66	1,183,103.80
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	25,153,392.92	25,153,392.92
รวม	5,350,185.38	-	-	6,252,958.23	198,116,831.56	209,719,975.17
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	44,167,768.64	44,167,768.64
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	24,000,000.00	-	68,003,624.92	-	92,003,624.92
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,023,364.56	13,904,545.27	3,301,171.00	-	-	24,229,080.83
รวม	7,023,364.56	37,904,545.27	3,301,171.00	68,003,624.92	44,167,768.64	160,400,474.39

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เพิ่มขึ้น/ลดลง	กำไรก่อนภาษี เพิ่มขึ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
		(ลดลง)	(ลดลง)
	(ร้อยละต่อปี)	(บาท)	(บาท)
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท	+0.5	874,535.49	699,628.39
	-0.5	(874,535.49)	(699,628.39)

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

กรรมการตามอำนาจ

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำโดยใช้สมมติฐานว่าจำนวนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงินกู้ยืมไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สัญญาเช่า และหนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 44 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2564: ร้อยละ 41) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 45 2564: ร้อยละ 41) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงิน ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญา ที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	19,122,689.26	-	-	19,122,689.26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	88,484,304.59	-	-	88,484,304.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,722,010.25	8,297,101.90	1,518,993.54	13,538,105.69
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	41,670,533.74	171,795,548.47	4,128,516.38	217,594,598.59
รวมหนี้สินทางการเงิน	152,999,537.84	180,092,650.37	5,647,509.92	338,739,698.13

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	43,940,193.22	-	-	43,940,193.22
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,674,797.81	9,814,031.77	3,301,171.00	16,790,000.58
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17,067,325.46	66,443,237.30	8,493,062.16	92,003,624.92
รวมหนี้สินทางการเงิน	64,682,316.49	76,257,269.07	11,794,233.16	152,733,818.72

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	19,122,689.26	-	-	19,122,689.26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	88,786,281.86	-	-	88,786,281.86
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,215,696.23	8,893,929.41	1,518,993.54	17,628,619.18
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	41,670,533.74	171,795,548.47	4,128,516.38	217,594,598.59
รวมหนี้สินทางการเงิน	156,795,201.09	180,689,477.88	5,647,509.92	343,132,188.89

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	44,167,768.64	-	-	44,167,768.64
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,023,364.56	13,904,545.27	3,301,171.00	24,229,080.83
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17,067,325.46	66,443,237.30	8,493,062.16	92,003,624.92
รวมหนี้สินทางการเงิน	68,258,458.66	80,347,782.57	11,794,233.16	160,400,474.39

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่าตามบัญชี		รวม	
	มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	26,237,381.62	26,237,381.62	26,237,381.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	158,159,835.54	158,159,835.54	158,159,835.54
เงินฝากคิดการะค้าประกัน	-	344,522.50	344,522.50	344,522.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	20,204,359.18	-	20,204,359.18	20,204,359.18
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	20,204,359.18	184,741,739.66	204,946,098.84	204,946,098.84
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	-	19,122,689.26	19,122,689.26	19,122,689.26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	88,484,304.59	88,484,304.59	88,484,304.59
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	217,594,598.59	217,594,598.59	217,594,598.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	13,538,105.69	13,538,105.69	13,538,105.69
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	338,739,698.13	338,739,698.13	338,739,698.13

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่าตามบัญชี			
	มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	30,306,166.89	30,306,166.89	30,306,166.89
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	148,461,492.63	148,461,492.63	148,461,492.63
เงินฝากคิดการระค้ำประกัน	-	1,183,103.80	1,183,103.80	1,183,103.80
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	25,153,392.92	-	25,153,392.92	25,153,392.92
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	25,153,392.92	179,950,763.32	205,104,156.24	205,104,156.24
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	43,940,193.22	43,940,193.22	43,940,193.22
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	92,003,624.92	92,003,624.92	92,003,624.92
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	16,790,000.58	16,790,000.58	16,790,000.58
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	152,733,818.72	152,733,818.72	152,733,818.72

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่าตามบัญชี			
	มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	25,803,223.54	25,803,223.54	25,803,223.54
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	157,671,713.07	157,671,713.07	157,671,713.07
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,587,474.76	2,587,474.76	2,587,474.76
เงินฝากคิดการะค่าประกัน	-	344,522.50	344,522.50	344,522.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	20,204,359.18	-	20,204,359.18	20,204,359.18
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	20,204,359.18	186,406,933.87	206,611,293.05	206,611,293.05
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	-	19,122,689.26	19,122,689.26	19,122,689.26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	88,786,281.86	88,786,281.86	88,786,281.86
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	217,594,598.59	217,594,598.59	217,594,598.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	17,628,619.18	17,628,619.18	17,628,619.18
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	343,132,188.89	343,132,188.89	343,132,188.89

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่าตามบัญชี			
	มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	29,953,274.15	29,953,274.15	29,953,274.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	148,080,018.92	148,080,018.92	148,080,018.92
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	5,350,185.38	5,350,185.38	5,350,185.38
เงินฝากคิดการะค้าประกัน	-	1,183,103.80	1,183,103.80	1,183,103.80
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	25,153,392.92	-	25,153,392.92	25,153,392.92
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	25,153,392.92	184,566,582.25	209,719,975.17	209,719,975.17
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	44,167,768.64	44,167,768.64	44,167,768.64
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	92,003,624.92	92,003,624.92	92,003,624.92
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	24,229,080.83	24,229,080.83	24,229,080.83
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	160,400,474.39	160,400,474.39	160,400,474.39

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ วรรณชิตวินิจกุล)

28. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	- 20,204,359.18	-	20,204,359.18

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	- 25,153,392.92	-	25,153,392.92

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 430 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 30.10 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

30. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล)